



QUAN ĐIỂM “PHÁT TRIỂN MỘT CÁCH KHOA HỌC” CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC

NGUYỄN HUY QUÝ *

NHỮNG năm đầu thế kỷ XXI, trong bối cảnh lịch sử mới, Trung Quốc đã đặc biệt đề cao quan điểm “Phát triển một cách khoa học”, coi đó là phương châm chỉ đạo công cuộc cải cách, mở cửa, hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Trong bài phát biểu với tiêu đề “Quán triệt quan điểm phát triển một cách khoa học trong suốt quá trình phát triển”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã khẳng định: “Muốn giải quyết vấn đề phát triển của Trung Quốc, đạt được sự phát triển nhanh và hoàn hảo thì phải nắm vững và thực sự quán triệt quan điểm phát triển một cách khoa học” (1).

I - QUAN ĐIỂM “PHÁT TRIỂN MỘT CÁCH KHOA HỌC” LÀ CĂN CỨ LÝ LUẬN CHỈ ĐẠO CÔNG CUỘC CẢI CÁCH PHÁT TRIỂN

Khoa học về phát triển là một môn khoa học có tính tổng hợp cao, bởi nó liên quan tới tất cả các ngành khoa học tự nhiên và xã hội, nhân văn. Chủ nghĩa Mác ra đời là một cuộc cách mạng trong khoa học phát triển. Về phương diện phương pháp luận, Mác đã dựa vào những luận cứ khoa học, chỉ rõ mục tiêu và con đường phát triển của nền văn minh nhân loại.

Thế nhưng, vận dụng phương pháp luận mác-xít vào mỗi quốc gia, dân tộc, trong từng giai đoạn lịch sử, đòi hỏi phải có sự sáng tạo về lý luận trên cơ sở tổng kết thực tiễn, mới có thể

rút ra những kết luận đúng đắn cho con đường phát triển.

Liên hệ với thực tiễn ở Trung Quốc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 55 năm qua, đặc biệt là trong hơn 25 năm tiến hành cải cách, mở cửa, hiện đại hóa đất nước, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nhận định rằng bên cạnh những thành tựu đã đạt được, còn tồn tại những vấn đề quan trọng về lý luận và thực tiễn phải giải quyết trên con đường phát triển. Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc - Đại hội chuyển giao thế kỷ, cũng là Đại hội chuyển giao thế hệ lãnh đạo thứ ba sang thế hệ lãnh đạo thứ tư, đã khẳng định: “Để hoàn thành mục tiêu phấn đấu của Đảng trong giai đoạn mới, thế kỷ mới, phải có lối suy nghĩ mới về phát triển, phải có đột phá mới trong cải cách, phải có cục diện mới về mở cửa, tất cả mọi công việc đều phải có cách làm mới” (2).

Qua hai thập niên cuối thế kỷ XX, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu to lớn trong cải cách và phát triển, “đã hoàn thành bước một

* PGS, Viện Khoa học xã hội Việt Nam

(1) Hồ Cẩm Đào: “Quán triệt quan điểm phát triển một cách khoa học trong suốt quá trình phát triển”, Tạp chí Cầu Thị, số 1-2005

(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, tr 38

và bước hai trong chiến lược ba bước phát triển kinh tế - xã hội" nhằm mục tiêu hiện đại hóa, "về tổng thể đời sống nhân dân đã đạt mức khá giả" (3). Tuy nhiên, những vấn đề tồn tại cũng không nhỏ, chủ yếu là tăng trưởng kinh tế chưa hài hòa với phát triển xã hội, và tăng trưởng kinh tế thiếu tính bền vững. Những mâu thuẫn và vấn đề tích tụ từ lâu, hoặc mới xuất hiện trong quá trình cải cách, mở cửa, nếu không được giải quyết thỏa đáng có thể dẫn đến nguy cơ bất ổn xã hội. Do vậy, Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra mục tiêu "xây dựng toàn diện xã hội khá giả", coi đó là nhiệm vụ chiến lược phải được hoàn thành trong 20 năm đầu của thế kỷ XXI. Trung Quốc coi đây là "thời kỳ then chốt" của quá trình hiện đại hóa. Về vấn đề này, Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào đã nói rõ: "Hiện nay, công cuộc cải cách phát triển ở nước ta đang ở vào thời kỳ then chốt. Căn cứ vào yêu cầu của Đại hội XVI và Hội nghị Trung ương 3, khóa XVI, căn cứ vào yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, không ngừng thúc đẩy tiến trình xây dựng toàn diện xã hội khá giả, mở ■ một cục diện mới của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là một vấn đề trọng đại chúng ta cần đi sâu nghiên cứu và thực sự nắm vững... Nhìn nhận một cách tổng quát, nói công cuộc cải cách phát triển nước ta đang ở vào thời kỳ then chốt, chủ yếu là căn cứ vào mấy điểm sau đây: cạnh tranh về sức mạnh tổng hợp của đất nước ngày càng quyết liệt, tình hình quốc tế ngày càng phức tạp khó lường; tiến trình công nghiệp hóa và đô thị hóa nước ta tăng nhanh, điều chỉnh kết cấu kinh tế tăng nhanh, một số lượng lớn lao động dư thừa ở nông thôn chuyển sang các lĩnh vực phi nông nghiệp; trình độ thị trường hóa của nền kinh tế được nâng cao nhanh chóng, cải cách theo chiều sâu đã đụng tới những mâu thuẫn và vấn đề ở tầng sâu; việc đổi mới thể chế đã bước vào giai đoạn cốt lõi, phát triển giữa các khu vực không đồng đều, kinh tế - xã hội phát triển không cân đối, nhiệm vụ thu hẹp khoảng cách chênh lệch về phát triển giữa các khu vực và thúc đẩy phát triển hài hòa kinh tế - xã hội còn rất nặng nề; mức độ phụ thuộc vào bên ngoài của nền kinh tế nước ta không ngừng tăng lên, ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới đối với sự phát triển của nước ta rõ nét hơn; nhu cầu vật chất và văn hóa của quần

chúng nhân dân không ngừng tăng và ngày càng đa dạng hóa, quan hệ lợi ích trong xã hội ngày càng đa dạng hóa, quan hệ lợi ích trong xã hội ngày càng phức tạp, thống nhất điều hòa lợi ích của các bên càng khó khăn; ý thức pháp chế dân chủ của quần chúng nhân dân không ngừng tăng cường, nhiệt tình tham gia chính trị của họ không ngừng nâng cao, đặt ra những đòi hỏi mới trong phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa và thực hiện các nguyên tắc quản lý đất nước bằng luật pháp; tư tưởng quan niệm của mọi người chịu ảnh hưởng từ nhiều nguồn hơn và mức độ sâu hơn, tính độc lập, tính lựa chọn, tính thay đổi, tính khác biệt trong hoạt động tư tưởng tăng lên rõ rệt. Nói tóm lại, đây là một thời kỳ vừa có tiềm lực và động lực phát triển to lớn, vừa có nhiều khó khăn và nguy cơ, là một thời kỳ vừa có cơ hội hiếm có vừa có thử thách gay go" (4).

Đó là bối cảnh lịch sử mà Đảng và Nhà nước Trung Quốc đưa ra phương châm "phát triển một cách khoa học" nhằm giải quyết những vấn đề tồn tại và đáp ứng với những đòi hỏi mới trên con đường phát triển của đất nước.

Quan điểm "phát triển một cách khoa học" đã trở thành căn cứ lý luận để hoạch định đường lối, phương châm, chính sách của Đảng và Nhà nước Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay.

II - QUAN ĐIỂM "LẤY CON NGƯỜI LÀM GỐC" VÀ "XÂY DỰNG XÃ HỘI HÀI HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA"

Hai nội dung quan trọng của quan điểm "phát triển một cách khoa học" là "lấy con người làm gốc" và "xây dựng xã hội hài hòa".

1 - "Lấy con người làm gốc"

Câu hỏi đầu tiên phải trả lời khi bàn về phát triển là phát triển vì ai?, hay nói cách khác mục tiêu phát triển là gì? Về vấn đề này, hiện nay Trung Quốc đã đưa ra phương châm "lấy con người làm gốc".

"Lấy con người làm gốc" có ý nghĩa là phát triển nhằm mục đích vì lợi ích của đông đảo quần chúng nhân dân. Đó là nguyên lý của chủ nghĩa Mác, cũng là mục tiêu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhưng quan điểm đó

(3) Văn kiện đã dẫn, tr 13

(4) Hồ Cẩm Đào: Tạp chí Cầu Thị đã dẫn, số 1-2005

được đặc biệt nhấn mạnh ở Trung Quốc hiện nay có một ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng.

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, khái niệm “lấy con người làm gốc” có nội dung cụ thể khác nhau. Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào và các nhà lãnh đạo Trung Quốc chủ trương nắm vững quan điểm “lấy con người làm gốc” trong giai đoạn hiện nay có nghĩa là khẳng định mục tiêu thực hiện sự phát triển toàn diện của con người, chủ trương xuất phát từ lợi ích căn bản của quần chúng nhân dân để thúc đẩy phát triển, không ngừng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về vật chất và tinh thần của quần chúng nhân dân, thực sự bảo đảm những quyền lợi về kinh tế, chính trị, văn hóa của quần chúng nhân dân, để toàn thể quần chúng nhân dân cùng được hưởng những thành quả của cải cách và phát triển.

Việc đề cao lý luận “lấy con người làm gốc” là xuất phát từ tổng kết thực tiễn của quá trình cải cách, phát triển ở Trung Quốc trong thời gian qua. Bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được, quá trình đó cũng bộc lộ những khiếm khuyết không nhỏ: tăng trưởng kinh tế chưa gắn liền với phát triển xã hội, một bộ phận cư dân đã không được hưởng thành quả của cải cách, phát triển, thậm chí là nạn nhân của cải cách, phát triển, như những nhân viên công chức nhà nước bị “tinh giảm biên chế”, những công nhân trong xí nghiệp quốc doanh bị mất việc làm qua cải cách, những nông dân mất ruộng đất qua quá trình phát triển đô thị mà không được hỗ trợ xứng đáng để duy trì và cải thiện đời sống, những nạn nhân vì tai nạn lao động, ô nhiễm môi trường do chính quyền hay doanh nghiệp chỉ lo tăng trưởng kinh tế, chạy theo thành tích, mà coi nhẹ lợi ích thậm chí tính mạng của người lao động... Những khiếm khuyết đó nếu không được khắc phục, không những sẽ làm cho phát triển sai mục đích, mà còn dẫn đến những bất ổn xã hội, gây cản trở, thậm chí phá hoại thành quả phát triển.

Quan điểm “lấy con người làm gốc” còn có nghĩa là phát triển chủ yếu phải dựa vào con người, muốn hiện đại hóa đất nước phải phát huy được nhiệt tình và trí tuệ của quần chúng nhân dân, của toàn dân tộc. Trong thời đại kinh tế tri thức, mặt bằng dân trí và đội ngũ nhân tài

càng có ý nghĩa quan trọng đối với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.

Các học giả Trung Quốc cũng nói rõ quan điểm “lấy con người làm gốc” của Trung Quốc hiện nay khác biệt về bản chất so với chủ nghĩa nhân đạo phương Tây, với lý luận trừu tượng về “con người”; cũng khác với khái niệm “lấy dân làm gốc” dưới chế độ phong kiến Trung Hoa, chỉ là phương sách trị dân của vua chúa phong kiến⁽⁵⁾.

Quán triệt quan điểm “lấy con người làm gốc”, kế hoạch năm 2006 và quy hoạch 5 năm lần thứ XI (2006 - 2010) phát triển kinh tế - xã hội vừa được kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa X Trung Quốc thông qua đã khẳng định: “phải luôn nhớ tôn chỉ cầm quyền vì dân, tất cả vì nhân dân. Phải tập trung giải quyết những vấn đề lợi ích đông đảo quần chúng quan tâm nhất, trực tiếp nhất, thiết thực nhất, đặc biệt là phải thực sự làm tốt các mặt công tác giải quyết việc làm, bảo hiểm xã hội, khám chữa bệnh, an toàn lao động...”.

2 - “Xây dựng xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa”

Một xã hội hài hòa vốn là mơ ước từ ngàn năm của nhân loại, cũng là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội khoa học. Một xã hội không có bóc lột giai cấp, không có áp bức dân tộc; lao động trí óc và lao động chân tay, thành thị và nông thôn, cuộc sống vật chất và đời sống tinh thần, con người và thiên nhiên hài hòa với nhau, là một xã hội lý tưởng mà nhân loại đang phấn đấu để đạt tới.

Trong xã hội Trung Quốc hiện nay, một loạt vấn đề đang được đặt ra để đạt tới sự phát triển hài hòa nhằm mục tiêu xây dựng xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa. Trong lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng trưởng phải hài hòa với nguồn cung cấp vật tư năng lượng, bảo vệ môi trường... để bảo đảm phát triển bền vững. Trong lĩnh vực chính trị phải thực thi pháp chế dân chủ xã hội chủ nghĩa để đạt tới sự đồng thuận đời sống chính trị của đất nước. Trong xã hội phải xử lý các mối

(5) Xem: Thu Thạch: “Hiểu rõ một cách toàn diện và chính xác hàm nghĩa khoa học của quan điểm lấy con người làm gốc”, Tạp chí *Cầu Thị*, số 7-2005, tr 21

quan hệ lợi ích giữa các tầng lớp, tạo ra một xã hội hài hòa... Trong 20 năm cuối của thế kỷ XX, tuy đã thu được những thành tựu to lớn về cải cách và phát triển kinh tế, nhưng tình trạng không hài hòa vốn tồn tại từ trước trong xã hội vẫn chưa được khắc phục, lại xuất hiện những vấn đề mới cần giải quyết, như tăng trưởng kinh tế chưa hài hòa với phát triển xã hội, quan hệ lợi ích giữa các tầng lớp xã hội chưa được giải quyết một cách thỏa đáng...

Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2002 đề ra nhiệm vụ chiến lược “xây dựng toàn diện xã hội khá giả”, lần đầu tiên đưa ra chủ trương “làm cho xã hội hài hòa hơn”. Chủ trương này đã được phát triển về lý luận và quán triệt vào thực tiễn trong những năm sau đó. Trong cuộc Hội thảo chuyên đề về xây dựng xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa với sự tham dự của lãnh đạo các tỉnh và thành phố trực thuộc được tổ chức vào đầu năm 2005, Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào đã nêu rõ “xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa phải là một xã hội pháp quyền dân chủ, công bằng chính nghĩa, tin cậy thương yêu, tràn đầy sức sống, ổn định trật tự, con người sống hài hòa với thiên nhiên” (6).

Nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa, Hội nghị Trung ương 3, khóa XVI (10-2003) đã ra “Quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về mấy vấn đề hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa”, trong đó chủ trương “thống nhất quy hoạch phát triển thành thị và nông thôn, thống nhất quy hoạch phát triển các khu vực, thống nhất quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, thống nhất quy hoạch phát triển hài hòa giữa con người và thiên nhiên, thống nhất quy hoạch phát triển trong nước và mở cửa đối ngoại” (7).

Trong vấn đề điều hòa lợi ích giữa các thành phần kinh tế, giữa các tầng lớp xã hội, Trung Quốc chủ trương củng cố và phát triển kinh tế công hữu, đồng thời khuyến khích giúp đỡ và hướng dẫn kinh tế phi công hữu phát triển; vừa bảo hộ quyền sở hữu tài sản công cộng vừa bảo hộ quyền sở hữu tài sản tư nhân; đặt vấn đề “tam nông” (nông dân, nông nghiệp, nông thôn) vào vị trí đặc biệt quan trọng, tìm mọi cách để tăng thu nhập cho nông dân, thu hẹp khoảng cách chênh lệch ngày càng xa về thu nhập giữa cư

dân nông thôn và cư dân thành thị. Trong thời gian kế hoạch 5 năm lần thứ X (2001 - 2005), thu nhập thực tế bình quân đầu người của cư dân thành phố tăng 58,3% (năm 2005 đạt 10.493 NDT), trong khi thu nhập thực tế của cư dân nông thôn chỉ tăng 29,2% (năm 2005 đạt 3.255 NDT). Trong kế hoạch năm 2006 và Quy hoạch 5 năm lần thứ XI (2006 - 2010), Trung Quốc đặt ra nhiệm vụ “xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa” vào vị trí đặc biệt quan trọng, đưa ra một loạt giải pháp để phát triển nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân, phân đầu hình thành cục diện phát triển hài hòa giữa nông thôn và thành thị. Vấn đề tạo việc làm mới, giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp ở thành phố và lao động dư thừa ở nông thôn, tăng cường các chế độ bảo đảm xã hội, được coi là những nhiệm vụ cấp bách. Trong năm 2006, Trung Quốc đang phân đầu tạo ra khoảng 9 triệu việc làm mới ở thành phố, giảm tỷ lệ thất nghiệp (có đăng ký) ở thành phố ở mức 4,6%.

Trong các lĩnh vực chính trị và văn hóa tư tưởng, nhằm mục đích xây dựng xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc một mặt nỗ lực phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền, đoàn kết các tầng lớp xã hội, mặt khác ra sức đề cao tinh thần dân tộc nhằm tập hợp nhân dân các dân tộc trong nước và kiều bào hải ngoại gắn bó với nhau, cùng phấn đấu cho “sự nghiệp vĩ đại phục hưng dân tộc Trung Hoa”.

III - NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ CHỦ SÁNG TẠO VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN

Muốn “phát triển một cách khoa học”, phải nắm vững khoa học phát triển. Đối với giới khoa học kỹ thuật, phải có trình độ và năng lực sáng tạo cao. Đối với người lãnh đạo, phải có đủ bản lĩnh và năng lực lãnh đạo phát triển. Trong hơn 25 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đất nước Trung Quốc đã tiến một bước dài trên con đường phát triển. Bước sang thế kỷ XXI, trong bối cảnh lịch sử mới,

(6) Tạp chí Cầu Thị, số 11-2005, tr 9

(7) Quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về một số vấn đề hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, Nxb Nhân Dân, Bắc Kinh 2003, tr 2

Trung Quốc đang đứng trước một nhiệm vụ quan trọng là phải nâng cao năng lực tự chủ sáng tạo và tăng cường bản lĩnh và năng lực lãnh đạo phát triển. Trung Quốc đang từng bước trở thành một cường quốc thế giới, cần phải và có thể thực hiện nhiệm vụ lịch sử đó.

1 - Nâng cao năng lực tự chủ sáng tạo

Thế giới đang trải qua một cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật mới diễn ra mau lẹ, thay đổi từng ngày cùng với nhịp độ ngày càng nhanh của quá trình toàn cầu hóa và tri thức hóa nền kinh tế thế giới. Cạnh tranh sức mạnh tổng hợp giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, chủ yếu dựa vào trình độ khoa học - kỹ thuật.

Thành tựu phát triển của Trung Quốc trong hai thập niên cuối thế kỷ XX chủ yếu dựa vào tài nguyên và lao động trong nước, cùng với nguồn vốn, khoa học - kỹ thuật cao và kinh nghiệm quản lý tiên tiến thu hút từ hải ngoại, chủ yếu là các nước tư bản phát triển. Bối cảnh mới của tình hình trong nước và quốc tế đòi hỏi Trung Quốc phải có sự chuyển hướng về chiến lược phát triển. Kinh tế Trung Quốc từ phát triển theo chiều rộng, sử dụng nhiều lao động, vật tư và năng lượng, phải chuyển sang phát triển theo chiều sâu với hàm lượng khoa học - kỹ thuật cao. Trong phạm vi toàn cầu, Trung Quốc là một cường quốc thế giới, kinh tế và quốc phòng phải dựa vào những sáng tạo riêng của mình mới có thể tự chủ trong cuộc cạnh tranh quốc tế. "Hiện nay Trung Quốc đã là cường quốc về kinh tế và thương mại, nhưng kỹ thuật cơ bản của một số ngành còn do nước ngoài nắm giữ, một loạt các thiết bị quan trọng còn phải nhập khẩu, nghiên cứu khoa học còn kém xa các nước phát triển, tình trạng đó tạo vật cản, gây trở ngại cho nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục phát triển" (8).

Trước tình hình đó, Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào và các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong những năm gần đây đã đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng và tính cấp bách của việc nâng cao năng lực tự chủ sáng tạo về khoa học - kỹ thuật. Hội nghị Trung ương 5, khóa XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc coi việc xây dựng Trung Quốc thành một "đất nước sáng tạo" là một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong Quy hoạch

5 năm lần thứ XI phát triển kinh tế - xã hội (2006 - 2010).

Một loạt vấn đề cụ thể được đặt ra đòi hỏi phải nâng cao năng lực tự chủ sáng tạo. Để thực hiện sự chuyển đổi căn bản trong phương thức tăng trưởng kinh tế đòi hỏi phải sáng tạo trong tiết kiệm, năng lượng, vật tư, bảo vệ môi trường sinh thái, tháo gỡ những ách tắc trong phát triển. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cấp ngành nghề, cải tạo các ngành nghề truyền thống, phát triển các ngành công nghệ cao, đòi hỏi phải tự chủ sáng tạo về khoa học - kỹ thuật và quản lý. Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, Trung Quốc cần tăng sức cạnh tranh, nhất là sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), đòi hỏi phải nâng cao năng lực tự chủ sáng tạo. Đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng, tiềm lực quân sự của Trung Quốc phụ thuộc chủ yếu vào năng lực tự chủ sáng tạo về khoa học - kỹ thuật, một cường quốc quân sự không thể chỉ dựa vào vũ khí và phương tiện quân sự mua của nước ngoài.

Hiện nay, Trung Quốc đang áp dụng một loạt biện pháp: tăng đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật; đổi mới cơ chế hoạt động nghiên cứu khoa học, đặc biệt là chế độ đào tạo tuyển dụng sử dụng ưu đãi nhân tài; nâng cao trình độ dân trí với phương châm "dựa vào khoa học - giáo dục để xây dựng đất nước".

2 - Tăng cường năng lực lãnh đạo phát triển

Lãnh đạo toàn bộ công cuộc cải cách, mở cửa, hiện đại hóa đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là sứ mệnh lịch sử cao cả và cũng là nhiệm vụ lịch sử khó khăn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bối cảnh lịch sử hiện nay đòi hỏi Đảng phải nâng cao hơn nữa năng lực cầm quyền, khâu trung tâm là năng lực lãnh đạo phát triển. "Quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về tăng cường năng lực cầm quyền của Đảng" thông qua tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XVI đã nêu rõ:

(8) "Ra sức nâng cao năng lực tự chủ sáng tạo, xây dựng một quốc gia sáng tạo", Tap chí *Cần Thi*, số 24-2005, tr 3

“Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, trước hết phải nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển của Đảng..., nắm vững quan điểm phát triển một cách khoa học..., thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển” (9).

Để tăng cường năng lực lãnh đạo phát triển, mấy năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao trình độ lý luận, khả năng nhận thức thực tiễn và trau dồi phẩm chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công tác xây dựng Đảng được tiến hành với sự chỉ đạo của “tư tưởng quan trọng ba đại diện” nhằm nâng cao năng lực và phẩm chất của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phát triển kinh tế và văn hóa trong bối cảnh lịch sử mới, giáo dục tư tưởng và tình cảm của người đảng viên luôn gắn bó với quần chúng nhân dân.

Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào trong nhiều bài phát biểu đã kêu gọi cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm phát triển một cách khoa học và quán triệt quan điểm đó trong hoạt động thực tiễn, chủ trương đánh giá năng lực và phẩm chất của cán bộ, đảng viên phải căn cứ vào năng lực lãnh đạo phát triển và tinh thần phục vụ nhân dân, tất cả vì lợi ích của quần chúng nhân dân hôm nay và các thế hệ con cháu mai sau. Tổng Bí thư cho rằng: “Quan điểm phát triển một cách khoa học là tư tưởng khoa học chỉ đạo phát triển... cán bộ lãnh đạo các cấp cần nâng cao nhận thức cơ sở lý luận, nội dung sâu sắc, yêu cầu cơ bản và ý nghĩa chỉ đạo của quan điểm phát triển một cách khoa học, kiên quyết từ bỏ những quan niệm gây trở ngại cho thực hiện phát triển một cách khoa học, kiên quyết sửa chữa những hành vi trái với quan điểm phát triển một cách khoa học, thực sự xác lập phương pháp tư tưởng theo yêu cầu của quan điểm phát triển một cách khoa học” (10). □

PHÁT TRIỂN KINH TẾ...

(Tiếp theo trang 56)

lên trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Biện pháp trước mắt là hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp theo vùng, theo cơ cấu cây trồng; ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, áp dụng các biện pháp thâm canh tăng vụ, tạo bước đột phá về giá trị hàng hóa các sản phẩm nông nghiệp. Chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng đưa nhanh các loại giống mới thay thế bộ giống hiện có. Tiếp tục duy trì và phát triển vụ đông là chính trên địa bàn huyện. Khuyến khích phát triển chăn nuôi đa dạng gia súc, gia cầm, thủy sản, các loại con đặc sản, đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng tập trung dự án thành vùng sản xuất hàng hóa. Phát triển các mô hình kinh tế trang trại theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa các tiến bộ khoa học - công nghệ vào trong sản xuất, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao. Coi trọng công tác chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ lĩnh vực nông nghiệp nhằm tăng sức cạnh tranh và tăng giá trị sản phẩm. Để kinh tế nông nghiệp và kinh tế trang trại ở Phú Xuyên tiếp tục phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đề nghị Nhà nước cần sớm có chính sách: Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng như xây trạm điện, đường giao thông, vệ sinh môi trường từ Quỹ hỗ trợ đầu tư; Công tác tín dụng ngân hàng cần đổi mới chính sách huy động vốn trung và dài hạn về thủ tục cho vay, về thời hạn và số lượng vốn vay cho kinh tế hộ phát triển kinh tế gia đình và kinh tế trang trại; Tăng cường chuyển giao công nghệ và tiến bộ kỹ thuật, cung cấp dịch vụ thông tin kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. □

(9) Hoàng Trần Đông: “Quán triệt toàn diện quan điểm phát triển một cách khoa học, ra sức nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển”, Tạp chí *Cầu Thị*, số 6-2005, tr 15

(10) Hồ Cẩm Đào: “Quán triệt quan điểm phát triển một cách khoa học trong suốt quá trình phát triển”, Tạp chí *Cầu Thị*, số 1-2005